

# 5 BƯỚC ĐẢM BẢO AN TOÀN KHI CÓ THẢM HỌA XẢY RA



## BƯỚC 1. NHẬN CẢNH BÁO

Cài đặt các công cụ trên điện thoại để nhận cảnh báo khẩn cấp và thông báo về an toàn công cộng ở nơi bạn sinh sống và làm việc từ trang web [CalAlerts.org](https://www.calalerts.org)



## BƯỚC 2. LÊN KẾ HOẠCH

Thảo luận về phương án đưa người thân đến nơi an toàn và cách liên lạc với nhau.



## BƯỚC 3. CHUẨN BỊ TÚI ĐỒ KHẨN CẤP

Chuẩn bị sẵn các loại giấy tờ quan trọng. Sẵn sàng để lấy chìa khóa, ví, điện thoại/bộ sạc, thuốc men và vật dụng cá nhân.



## BƯỚC 4. CHUẨN BỊ HỘP ĐỒ DỪNG TẠI GIA

Chuẩn bị đồ dùng cho tối thiểu 3 ngày phải ở nhà mà không có nước hoặc điện: thực phẩm không hết hạn, nước, túi/xô nhựa để đi vệ sinh, đèn pin, radio, bộ dụng cụ sơ cứu và pin.



## BƯỚC 5. GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHÁC

Sẵn sàng hỗ trợ những người cần giúp đỡ.

## NGUỒN TRỢ GIÚP

### [CalOES.ca.gov](https://www.caloes.ca.gov)

Tìm hiểu những nguy cơ tại khu vực của bạn. Tìm kiếm sự giúp đỡ cho những người sống sót

### [ListosCalifornia.org](https://www.listocalifornia.org)

Sẵn sàng, ứng phó và phục hồi sau thảm họa

### [CalAlerts.org](https://www.calalerts.org)

Đăng ký nhận cảnh báo khẩn cấp của quận

### Quay số 1-1-2

Tìm các tuyến đường sơ tán an toàn và nơi trú ẩn

# HƯỚNG DẪN NHANH VỀ VẤN ĐỀ AN TOÀN Trước, Trong Và Sau CHÁY RỪNG



**Cal OES**  
GOVERNOR'S OFFICE  
OF EMERGENCY SERVICES

## TRƯỚC VỤ CHÁY RỪNG

## TRONG TRẬN CHÁY RỪNG

## SAU TRẬN CHÁY RỪNG



Đăng ký nhận cảnh báo khẩn cấp của quận.



Tìm hiểu khu vực sơ tán tại nơi bạn sống và làm việc để biết khi nào cần rời đi bất kể bạn đang ở đâu. Nhận bản đồ khu vực sơ tán và lối thoát hiểm chính, và những lối đi khác trong trường hợp đường bị tắt hoặc tình hình thay đổi.



Chuẩn bị xe để đưa người thân đến nơi an toàn. Hẹn nơi gặp mặt với người thân. Đảm bảo xe có đủ xăng để sơ tán.



Chuẩn bị cho trường hợp mất điện kéo dài, đặc biệt là đối với các thiết bị y tế hoặc thiết bị hỗ trợ chạy điện và thuốc cần giữ lạnh.



Sạc điện thoại, thiết bị và pin dự phòng. Chuẩn bị radio chạy pin để cập nhật t hông tin khẩn cấp.



Chuẩn bị Túi đồ khẩn cấp và những vật dụng khác để mang đi, đặc biệt là vật dụng cho trẻ sơ sinh, người lớn tuổi và vật nuôi.



Nếu có thể, hãy lên kế hoạch ở cùng với bạn bè hoặc người thân nếu sơ tán.



**Hãy chú ý theo dõi Cảnh báo sơ tán. Điều này có nghĩa là nguy cơ nghiêm trọng. Chuẩn bị sẵn sàng để đi hoặc đi ngay nếu việc sơ tán người hoặc vật nuôi mất nhiều thời gian.**



Hãy cảnh giác và cập nhật thông tin bằng cách theo dõi các nguồn thông tin đáng tin cậy.



Ngay cả khi đám cháy có vẻ vẫn còn xa, hãy cân nhắc việc rời đi sớm. Dự phòng thêm thời gian cho trẻ em, người lớn tuổi và người khuyết tật. Cho vật nuôi và gia súc vào chuồng để thoát hiểm nhanh chóng.



Khi có khói, hãy cố gắng ở trong nhà nếu được. Nếu ở ngoài trời, hãy đeo khẩu trang để tránh khói. Nếu có đốm lửa bay, hãy mặc áo dài tay, quần dài, giày cứng và đội mũ.



**Đi đến nơi an toàn ngay lập tức khi các quan chức yêu cầu. Lệnh di tản có nghĩa là bạn phải rời đi – tính mạng của bạn đang bị đe dọa.**



Hỏi thăm hàng xóm để xin đi nhờ xe hoặc cho đi nhờ xe.



Quay số 1-1-2 nếu cần tìm đường thoát hiểm và tìm nơi trú ẩn an toàn. Lưu ý rằng nơi trú ẩn thảm họa công cộng là miễn phí và không yêu cầu cung cấp giấy tờ tùy thân. Tuy nhiên, một số nơi trú ẩn có khả năng phục vụ cho người khuyết tật hoặc vật nuôi tốt hơn.



Nếu bị kẹt trong đám cháy, hãy gọi 1-1-9 và cho biết vị trí của bạn. Bật đèn ở nhà để giúp nhân viên cứu hộ tìm thấy bạn hoặc đèn pha và đèn chớp khẩn cấp nếu đang ở trong xe. Cần biết rằng tình hình có thể khiến lực lượng giải cứu không thể đến nơi kịp thời hoặc không thể đến được nếu điều kiện không cho phép.



Nhanh chóng sơ cứu cho mọi người bị thương. Giúp trẻ em và người lớn tuổi đến nơi an toàn.



Hỏi thăm người thân, bạn bè và hàng xóm. Gửi tin nhắn văn bản hoặc sử dụng mạng xã hội.



**Tránh xa khu vực hỏa hoạn cho đến khi giới chức cho biết đã an toàn để quay trở lại. Nếu không thể về nhà, hãy gọi 1-1-2 để tìm nơi trú ẩn an toàn và miễn phí.**



Tránh xa các khu vực đã bị thiêu rụi để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho bản thân. Nếu trời mưa, cần chú ý lở đất ở các khu vực rừng bị cháy rụi.



Cẩn thận nguy cơ cây cối và công trình hư hỏng rơi đổ. Cẩn thận chú ý đốm lửa mắc trên cây và công trình, cũng như những "điểm nóng" trên mặt đất. Nếu bạn có thể trở về nhà, hãy kiểm tra cẩn thận mọi vị trí có đốm lửa bay vào ở trong và xung quanh nhà.



Không đi đến gần khu vực tàn tro và đồng đồ nát của các công trình bị thiêu rụi. Những khu vực này có thể chứa các vật liệu độc hại và nguy hiểm.



Ký giấy cho phép đi vào gia cư để đội dọn dẹp của chính quyền địa phương có thể di dời vật liệu đổ nát ra khỏi nhà bạn.



Ghé trung tâm hỗ trợ địa phương để sử dụng các dịch vụ trợ giúp và phục hồi. Mọi người đều được chào đón.